

Số: **780** /BC-UBND

Yên Châu, ngày 27 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO

Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT -UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức

Thực hiện Công văn số 1876/SNV-CCVC ngày 04/11/2019 của Sở Nội vụ về việc báo cáo triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu báo cáo kết quả triển khai, thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09/CT-UBND VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác tuyên truyền và xây dựng kế hoạch thực hiện

Chỉ đạo các cơ quan đơn vị, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27-CT/TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện; Chỉ thị số 07-CT/HU ngày 22/5/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính.

Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 10/KH-UBND ngày 04/01/2019 của UBND huyện về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, hoạt động công vụ năm 2019; Quyết định số 179/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu về việc thành lập Đoàn kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2019; Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND huyện về việc kiện toàn đoàn kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2019; Công văn số

981/UBND-NV ngày 02/7/2019 của UBND huyện về việc chấn chỉnh công tác kiểm tra cải cách hành chính và hoạt động công vụ đợt 1, năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo số 06/BC-ĐKT ngày 22/9/2019 của Đoàn kiểm tra về kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính và hoạt động công vụ năm 2019,...

2. Kết quả đạt được

Đến hết ngày 13/8/2019, UBND huyện đã tiến hành theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính và hoạt động công vụ của 38 cơ quan, đơn vị (07 xã, 21 đơn vị sự nghiệp, 10 cơ quan chuyên môn, trong đó kiểm tra đột xuất 06 đơn vị). Qua kiểm tra 100% số vấn đề phát hiện được xử lý, kiến nghị, vượt theo kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, kết quả như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức đã tích cực, nghiêm túc học tập, nghiên cứu các Chỉ thị cũng như văn bản chỉ đạo của các cấp. Qua đó tạo được sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong công tác cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đã nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế dân chủ và phát huy vai trò của thanh tra nhân dân trong hoạt động. Người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cấp trên.

Cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp,...

Không có cá nhân lợi dụng chức vụ, chức quyền để gây những nhiễu, phiền hà, trục lợi cá nhân khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thường xuyên rà soát các nhiệm vụ theo kết luận, chỉ đạo của các cấp.

Từng bước trú trọng đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt giải quyết thủ tục cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức đến 100% công chức, viên chức và người lao động.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; tăng cường các giải pháp để thực hiện công tác cải cách hành chính; thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức.

2. Tồn tại

Việc chỉ đạo điều hành trong thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan, đơn vị, một số xã còn thiếu kiên quyết, chưa sâu sát dẫn đến kết quả chưa cao.

Năng lực, tinh thần trách nhiệm của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế.

Sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều cấp có lúc còn chưa nhịp nhàng.

Một số công chức chấp hành chưa thường xuyên việc đeo thẻ trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Nguyên nhân

Do người đứng đầu một số cơ quan hành chính nhà nước các cấp chưa quán triệt, hiểu quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Kiến nghị, đề xuất: Không

2. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức.

Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình làm việc của cơ quan; quán triệt, triển khai đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên;

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm túc việc xử lý

trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp;

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính; về văn hóa công sở; về trách nhiệm và đạo đức, văn hóa giao tiếp của cán bộ, công chức, viên chức khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; thực hiện đeo thẻ công chức, khi thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Thường trực huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch và các Phó CT UBND huyện;
- Ban chỉ đạo CCHC;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- UBND 15 xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NV(1), Lan (10 bản).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hà Như Huệ